

สารพัดโพลชี้ รัฐบาลหมดความเชื่อมั่น

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ เปิดเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อ “คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังรัฐบาลแถลง ถอน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พบว่า คะแนนนิยมนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านอยู่ที่ 34.8% เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือน มิ.ย. ขณะที่คะแนนนิยม น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อยู่ที่ 26.7% ลดลงถึง 13.7% (จากเดิม 40.4%) เมื่อถามความเห็นประชาชนด้วยข้อคำถามที่ว่า สถานการณ์ ณ วันนี้ รัฐบาลของยิ่งลักษณ์ควรยุบสภาหรือไม่ ประชาชน 41.1% เห็นว่าควรยุบสภา ขณะที่ 38.7% เห็นว่าไม่ควร ที่เหลือ 20.2% ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่า ท่านเชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะถอนและไม่เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมอีกตลอดอายุของรัฐบาลชุดนี้ 46.2% บอกว่าไม่เชื่อ ขณะที่ 27% บอกว่าเชื่อ ที่เหลือ 26.8% บอกว่า “ไม่แน่ใจ”

ขณะที่สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย และความหวังต่อความสงบสุขของประเทศ ส่วนใหญ่หรือ 72.1% ระบุความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันลดลง ในขณะที่ 10.4% ระบุเพิ่มขึ้น และ 17.5% ระบุเหมือนเดิม

คปท.จับประยุทธ์สอบชายชุดดำป่วน

นายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสานงานเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เปิดเผยว่า วันที่ 11 พ.ย. เวลา 10.00 น. จะยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้ตรวจสอบกรณีมีกลุ่มชายชุดดำและพลเมืองต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยบริเวณ จ.สุรินทร์ สระแก้ว และปราจีนบุรี ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการติดป้ายเขตพื้นที่ใช้แก๊สน้ำตาบนสะพานมัสวานรังสรรค์นั้น อยากฝากบอกไปยัง พล.ต.ต. อุดลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองอย่างสงบสันติ อหิงสา ไม่มีการใช้อาวุธและไม่ได้ก่อความวุ่นวาย มีการดอสาอดยดูแลป้องกัน แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามกดดันให้กลุ่มผู้ชุมนุมเกิดอารมณ์ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คอ.รส.บุ้โพลต์ข้อความกระทบมั่นคงโดนคุก

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการโพสต์ข้อมูลผ่านเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง ทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนก คอ.รส.ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในการ



โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ และควรรับฟังข้อมูลประกอบหรือตรวจสอบข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง รวมถึงใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนการลงข้อความหรือโพสต์ใดๆ ศอ.รส.ขอเรียนว่าการกระทำในการนำข้อมูลอันเป็นเท็จที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชน ผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อั้งตีเอสไอแกลงเตือนมือบขุมนุมพิด กม.

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกแถลงการณ์ไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ขณะนี้ โดยเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นมีลักษณะกีดขวางการใช้เส้นทางคมนาคมและการใช้ยานพาหนะของประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่สำคัญ เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตปกติสุขของประชาชน เป็นการจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนที่ใช้ทางสาธารณะ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเกินกว่าขอบเขตของรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มั่นคงภายในราชอาณาจักร

“รู้สึกเป็นกังวลต่อการกระทำของกลุ่มแกนนำและกลุ่มทุนดังกล่าว ซึ่งแม้ในระยะแรกจะอยู่ในกรอบของกฎหมาย แต่เมื่อมีการยกระดับการชุมนุมต่อเนื่องและขยายตัวมากขึ้นก็อาจเกิดความรุนแรง จนลุกลามถึงขั้นก่อการจลาจลรุนแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังที่เกิดขึ้นมาแล้วจากเหตุการณ์ชุมนุมในอดีต ดังนั้น หากกลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมและกลุ่มทุนที่สนับสนุนการชุมนุมยังคงยกระดับการชุมนุมต่อไป ก็จะเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนอันจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” นายธาริต กล่าว ■